

HỎI VÀ ĐÁP

Một Kinh Nghiệm Mới trong Ngày Chủ Nhật

Vào tháng Giêng năm 2018, các buổi họp trong ngày Chủ Nhật dành cho nhóm túc số Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và Hội Phụ Nữ sẽ thay đổi. Những thay đổi này gồm có các tài liệu chúng ta sử dụng—một loạt các sách Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội sẽ được thay thế bằng một sự nhấn mạnh nhiều hơn vào việc học hỏi từ các sứ điệp của đại hội trung ương, cùng nhau hội ý và nghiên cứu các đề tài đặc biệt do các vị lãnh đạo trung ương của chúng ta chọn ra.

Nhưng sự thay đổi có ý nghĩa nhất có liên quan đến cách chúng ta sử dụng các tài liệu này để đạt được các mục đích thực sự của các buổi họp vào ngày Chủ Nhật của chúng ta.

Các Mục Đích của Các Buổi Họp của Chúng Ta

Thượng Đế đã tổ chức các con trai và con gái đã lập giao ước của Ngài thành các nhóm túc số chức tư tế và Hội Phụ Nữ để giúp hoàn thành công việc của Ngài. Khi chúng ta quy tụ lại dưới sự hướng dẫn của những người đang nắm giữ các chìa khóa của chức tư tế, thì một điều gì đó vững mạnh sẽ xảy ra. Vì vậy, mặc dù việc dạy phúc âm là quan trọng, nhưng các buổi họp của chức tư tế và Hội Phụ Nữ vào ngày Chủ Nhật còn quan trọng nhiều hơn các lớp học. Đây cũng là các buổi họp làm việc mà chúng ta cùng nhau học hỏi từ các sứ điệp đại hội trung ương, hội ý về công việc cứu rỗi, và sắp xếp để hoàn thành công việc. Những thay đổi này mà sẽ bắt đầu vào năm 2018 sẽ giúp chúng ta hoàn thành các mục đích này.

Sự thay đổi quan trọng nhất có liên quan tới **cách chúng ta đạt được các mục đích thật sự** của các buổi họp trong ngày Chủ Nhật của mình.

Hãy tìm thêm thông tin trong số báo tháng Mười Một của tạp chí *Liahona* và *Ensign*, trong ứng dụng Thư Viện Phúc Âm, và trên trang mạng ComeFollowMe.Lds.org.



Sự thay đổi này có phải là một chương trình giảng dạy mới—hay một điều gì khác?

Các tài liệu mới có thể trông giống như một chương trình giảng dạy, nhưng chúng cũng là một chất xúc tác cho các nhóm túc số Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và Hội Phụ Nữ để gia tăng sự tham gia của họ vào công việc của Thượng Đế và đáp ứng các nhu cầu của các tín hữu ở địa phương. Sự thay đổi này tạo ra một môi trường tốt để nhận ra, hội ý và đáp ứng những nhu cầu đó.

Chúng ta sẽ tập trung vào điều gì trong các buổi họp vào ngày Chủ Nhật?

Bắt đầu vào tháng Mười Một năm 2017, các số báo về đại hội của tạp chí *Liahona* và *Ensign* sẽ gồm có các tài liệu được sử dụng trong các buổi họp của Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và Hội Phụ Nữ vào ngày Chủ Nhật. Hai buổi họp hằng tháng sẽ tập trung vào các sứ điệp của đại hội, và các vị lãnh đạo và các giảng viên sẽ nhận được những ý kiến để giúp các tín hữu thảo luận và áp dụng các sứ điệp đó. Ngày Chủ Nhật thứ nhất sẽ được dành ra để cùng nhau hội ý nhằm đáp ứng các nhu cầu của các tín hữu địa phương và Chủ Nhật thứ tư sẽ dành để nghiên cứu một đề tài do các vị lãnh đạo trung ương của chúng ta chọn ra. Xin xem lịch trình họp hằng tháng ở phía bên kia của trang này.

Việc cùng nhau hội ý về các nhu cầu của các tín hữu ở địa phương có nghĩa là gì?

Các nhóm túc số Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và Hội Phụ Nữ “ngồi họp” (GLGU 107:89) vào ngày Chủ Nhật thứ nhất của mỗi tháng. Dưới sự hướng dẫn của các vị lãnh đạo của chức tư tế hoặc Hội Phụ Nữ, các buổi họp vào ngày Chủ Nhật thứ nhất được sử dụng để nhận ra các nhu cầu của các tín hữu ở địa phương và cùng hội ý với nhau về cách đáp ứng những nhu cầu đó. Các đề tài có thể đưa ra cho các hội đồng trong ngày Chủ Nhật thứ nhất gồm có cách cải thiện sự giao tiếp với những người trong gia đình, phục vụ cộng đồng, và hướng dẫn giới trẻ trong tiểu giáo khu hoặc chi nhánh. Trong các buổi họp tiếp theo, nhóm túc số, nhóm thầy tư tế thượng phẩm hoặc Hội Phụ Nữ theo dõi những thúc giục của Đức Thánh Linh và hành động.

Chương trình giảng dạy này có giống như chương trình *Come, Follow Me* dành cho giới trẻ không?

Mặc dù các đề tài và tài liệu của *Come Follow Me—Dành cho Các Buổi Họp của Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc và Hội Phụ Nữ* là khác với các buổi họp *Come, Follow Me* dành cho giới trẻ nhưng phương pháp giảng dạy và học tập cũng giống nhau. Để biết thêm thông tin về việc học hỏi và giảng dạy phúc âm, hãy xem *Giảng Dạy theo Cách của Đấng Cứu Rỗi*, trên trang mạng teaching.Lds.org.

Tôi không phải là giảng viên. Tôi có cần mua dài hạn tạp chí *Liahona* hoặc *Ensign* không?

Kinh nghiệm của các anh chị em sẽ được phong phú hơn nếu các anh chị em đọc các sứ điệp của đại hội trung ương và mang các sứ điệp này đến các buổi họp vào ngày Chủ Nhật của mình. Các anh chị em có thể truy cập các sứ điệp này trực tuyến tại trang mạng Lds.org và trên ứng dụng Thư Viện Phúc Âm hoặc bằng cách mua dài hạn tạp chí *Liahona* hoặc *Ensign* (xin xem store.Lds.org).

Nếu tạp chí số đại hội trung ương không có sẵn bằng ngôn ngữ của tôi thì sao?

Các sứ điệp của đại hội trung ương có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ tại trang mạng conference.Lds.org và trên ứng dụng Thư Viện Phúc Âm, và các tài liệu giảng dạy sẽ có sẵn tại ComeFollowMe.Lds.org. Nếu ngôn ngữ của các anh chị em không nhận được các tài liệu giảng dạy mới trực tuyến hoặc trong một tạp chí, thì hãy xem *Những Chỉ Dẫn về Chương Trình Giảng Dạy trong Năm 2018* để biết thêm thông tin.

Khi nào chúng ta bắt đầu học các sứ điệp mới của đại hội trung ương?

Các anh chị em sẽ bắt đầu học các sứ điệp của đại hội tháng Mười năm 2017 vào tháng Giêng năm 2018. Sau đó, các vị lãnh đạo địa phương của các anh chị em sẽ quyết định khi nào bắt đầu sử dụng các sứ điệp từ buổi đại hội tiếp theo—có thể vào tháng Năm và tháng Mười Một hằng năm.

Ai chọn ra các sứ điệp nào của đại hội trung ương mà chúng ta học?

Các vị lãnh đạo địa phương của các anh chị em cùng hội ý với nhau về những sứ điệp của đại hội nào sẽ đáp ứng tốt nhất cho các nhu cầu của nhóm túc số, nhóm thầy tư tế thượng phẩm, hoặc Hội Phụ Nữ của các anh chị em. Một nhóm thầy tư tế thượng phẩm, nhóm túc số các anh cả, và Hội Phụ Nữ trong cùng một tiểu giáo khu hoặc chi nhánh có thể học những sứ điệp khác nhau để đáp ứng các nhu cầu khác nhau.

